

XỬ LÝ NGHIÊM...

(Tiếp theo trang 1)

nếu lợn ốm thì tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định, quy trình, lợn không bị ốm vẫn phải thực hiện tiêu độc, khử trùng hàng ngày. Lập các chốt kiểm dịch kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia súc tại các cửa ngõ ra vào xã, bố trí đủ lực lượng trực tại các chốt. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao

ý thức tự giác của người chăn nuôi trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Với 7 xã ở vùng uy hiếp, vùng đệm của huyện Đông Hưng phải thực hiện đồng bộ các biện pháp, quyết liệt đóng cửa chuồng, rắc vôi bột và phun hóa chất tiêu độc, khử trùng trong và xung quanh khu vực

chăn nuôi. Sử dụng xe lưu động tuyên truyền tình hình và hướng dẫn các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cho người chăn nuôi.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu tham mưu cho tỉnh bố trí đủ ngân sách để các văn bản chỉ đạo sát tình hình thực tế, đúng chỉ đạo của cấp trên. Thành lập các chốt ở các huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Hưng Hà, các

chốt này được phép tiêu hủy lợn động vật từ nguồn gốc xuất xứ ở các vùng khác vận chuyển vào địa bàn. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Cục Quản lý thị trường tăng cường lực lượng tham gia vào các chốt kiểm dịch, phối hợp với các huyện Đông Hưng và Hưng Hà quản lý chặt chẽ việc vận chuyển lợn ra, vào địa bàn, nhất là ở các vùng có dịch. Tham mưu cho tỉnh chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống bệnh

dịch. Các huyện, thành phố chủ động vật tư, hóa chất, vôi bột đầy đủ cho công tác tiêu độc, khử trùng, tiêu hủy lợn ốm. In tờ rơi với nội dung tuyên truyền về tình hình và giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cấp phát cho nhân dân tất cả vùng có dịch, vùng đệm, vùng bị uy hiếp của 2 huyện Đông Hưng và Hưng Hà. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến chốt các phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

HỢP MẶT HỘI ĐỒNG HƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 3,35%, gần bằng một nửa mức bình quân chung của cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của bà con Thái

Bình đang sinh sống, công tác tại thành phố Vũng Tàu; mong bà con phát huy truyền thống quê hương, tinh thần đoàn kết, ra sức học tập, lao động, công tác, góp phần xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng phát triển đồng thời tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hưởng về quê hương, góp phần làm cho Thái Bình ngày

càng giàu mạnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chúc toàn thể bà con Thái Bình đang sinh sống, công tác tại thành phố Vũng Tàu năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và hạnh phúc.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội, ông Vũ Anh Miếu, Chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu trân

trọng cảm ơn tình cảm của đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã dành cho Hội và bà con quê hương; chúc đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dồi dào sức khỏe, chúc quê hương Thái Bình đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

63 TỈNH, THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Đã có 1.845 cơ sở trồng trọt được cấp giấy chứng nhận VietGAP với diện tích khoảng hơn 80.000ha (tăng 61.000ha so với năm 2017); khoảng hơn 500 cơ sở nuôi thủy sản với diện tích nuôi trồng là 2.618ha được cấp chứng nhận VietGAP và tương đương; 313 trang trại và

2.502 hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP.

Đặc biệt, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đều đã xây dựng thành công chuỗi nông sản an toàn, với 1.249 chuỗi, 1.450 sản phẩm và 3.181 địa điểm bán sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi. Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào

nông nghiệp liên kết với HTX, hộ nông dân tổ chức chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn quy mô lớn như: Vingroup, Dabaco, San Hà, Ba Huân... Liên minh HTX Việt Nam cũng đã tổ chức hệ thống siêu thị kết nối với hơn 100 HTX NN hình thành các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn...

Kết quả giám sát tại các địa phương từ năm 2018 cho thấy đã có sự chuyển biến đáng kể

về điều kiện bảo đảm ATTP của cơ sở và chỉ số ATTP các nhóm sản phẩm chủ lực so với các năm 2017, 2016: không phát hiện mẫu dương tính với chất cấm Salbutamol trong 477 mẫu thịt, 3.506 mẫu nước tiểu; 271/2.060 mẫu thịt vi phạm chỉ tiêu vi sinh (chiếm 13,1%, giảm so với 26,7% của năm 2017); 5/2.472 mẫu thịt tươi vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh (chiếm 0,2%, giảm so với

0,63% của năm 2017 và 1,76% của năm 2016).

Riêng tỷ lệ mẫu thủy sản và sản phẩm thủy sản vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh là 46 mẫu/3.018 mẫu, chiếm 1,5% (tăng so với năm 2017 là 0,89%, năm 2016 là 1,07%). Bộ đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan và các địa phương yêu cầu truy xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Biến tướng lễ hội, câu chuyện chưa hồi kết

Lễ hội đầu xuân là sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Việt Nam từ ngàn đời xưa. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, nét đẹp này đang có xu hướng bị biến tướng khi tại nhiều lễ hội diễn ra cảnh tranh giành, cướp lộc; lợi dụng tâm linh để trục lợi... Nhiều chốn tôn nghiêm vì vậy bị trần tục hóa, không gian linh thiêng trở nên méo mó, biến dạng.

Hỗn loạn và phản cảm

Những ngày đầu xuân, trong không khí rộn ràng khai hội khắp mọi miền, thật vui khi ở nhiều lễ hội như chùa Hương, đền Gióng (Hà Nội), Ném Thượng (Bắc Ninh)... có những khởi sắc tích cực trong khâu tổ chức, quản lý. Nhưng, nhiều người đã lại phải thất vọng, bàng hoàng trước những hình ảnh phản cảm từ một số lễ hội vừa diễn ra. Ấy là cảnh hỗn loạn tại hội phết Hiến Quan (Phú Thọ) diễn ra ngày 12 tháng Giêng (ngày 16/2), khi cả nghìn thanh niên trai tráng cùng lao vào săn cướp phết, bất chấp hệ thống hàng rào và sự ngăn cản của hàng trăm chiến sĩ công an được bố trí dày đặc. Mặc dù từ đầu năm, để án đổi mới công tác quản lý và tổ chức lễ hội này đã được chính quyền địa phương chuẩn bị với các phương án cụ thể, kỹ lưỡng nhưng trên thực tế vẫn không thể tránh được tình cảnh "vỡ trận" khi dòng người đổ về quá đông. Tình trạng chen lấn, hỗn loạn diễn ra khó kiểm soát dẫn đến hoạt động đánh phết buộc phải dừng tổ chức trong ngày 13 tháng Giêng (17/2) và các năm tiếp theo. Sau khi thông báo này được phát ra, một bộ phận thanh niên đã có những hành động quá khích mang tính chất quấy rối như la hét, đánh trống ầm ĩ để phản đối, gây hiện tượng lợn xộn ngay trước không gian của đền linh thiêng. Tương tự, cảnh hỗn loạn cũng diễn ra ở lễ hội Đức Bụt (Vĩnh Phúc) khi hàng trăm thanh niên xã Đông Tinh lao vào tranh cướp, giành giật những mảnh, cọng chiếu

với hy vọng sinh được con trai; kể cả những bạn trẻ thậm chí còn chôn lập gia đình. Hay tại lễ hội Ông Cầu (Phú Thọ), việc tái hiện nghi thức giã y nghĩa dưới thời Vua Hùng nay đã trở thành cuộc vượt đui bắt lợn của trai tráng với màn thi nhau nhổ lông lợn để cầu may. Mới đây nhất, tại lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) đêm 14 tháng Giêng, cảnh chen lấn, hỗn loạn cũng diễn ra khi cả biển người tràn vào sân đền dâng lễ, lấy lộc, xô đẩy để xin ấn, thi nhau ném tiền lễ, nhét tiền vào cửa hậu cung...

Thật đáng buồn khi lễ ra lễ hội là không gian để gắn kết cộng đồng trong một mạch nguồn văn hóa thì giờ lại biến thành nơi chứng kiến người ta tranh giành, va chạm, thậm chí gây gỗ nhau để "cướp" những vật phẩm được cho là may mắn. Những hình ảnh xấu xí này không những là biểu hiện của sự quá khích, bất kính nơi thể nghiệm, làm sai lệch giá trị truyền thống của lễ hội mà còn cho thấy những lệch lạc trong nhận thức và hành vi ứng xử của một bộ phận không nhỏ người tham gia, đặc biệt là giới trẻ. Họ lệ ra phải là lực lượng tiên phong trong bài trừ những hành vi lệch lạc, quan niệm sai lệch thì giờ lại có vẻ như đang lạc vào "cõi mê" trước sự dẫn dụ của tâm lý đám đông. Có cảm giác, đi lễ hội giống như tham gia phong trào, càng đông vui càng thích, người này đi người kia cũng phải đi. Lễ hội ngày càng xô bồ, đông đúc, nhưng hàng trăm thanh niên xã Đông Tinh lao vào tranh cướp, giành giật những mảnh, cọng chiếu

thực hành tín ngưỡng thế nào... Dường như phần lớn đều tham gia với sự lơ mơ về hiểu biết tín ngưỡng nên tất yếu dẫn đến những ứng xử lệch chuẩn.

Lợi dụng tâm linh để trục lợi

Đi lễ cốt để cầu an nhưng với quan niệm của không ít người, đi lễ hội ngày nay là để cầu danh, cầu tài, cầu lợi. Họ mang quan niệm "trần sao âm vậy" và mang cả tâm lý xin - cho trong cuộc sống thực tại vào thế giới tâm linh nên việc hành lễ cũng đậm màu vật chất. Cho rằng lễ vật càng lớn thì bóng lộc càng nhiều nên người ta thi nhau đốt vàng mã, rắc tiền lễ ở khắp mọi nơi, sầm sập cao cổ đầy, nhét tiền vào tay tượng, lấy tiền giấy đánh bóng chùa... để "hồi lộc", "mua chuộc" thần linh nhằm mưu cầu lợi ích cá nhân. Vậy mới có chuyện nhiều người tìm đến đền Ông Hoàng Bảy (Lào Cai) để cầu lộc là để, buôn hàng lậu...; chôn nhau đến đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) mong được vay trước trả sau, trở thành "con nợ" của Bà Chúa; hay tìm mọi cách lấy được ấn đền Trần (Nam Định) để rộng đường quan lộ... Và có câu ắt có cung, khi mà những quan niệm lệch lạc cùng những hành vi biến tướng được nhân rộng, trở nên phổ biến thì cũng là lúc hiện tượng trục lợi từ tâm linh xuất hiện. Một số cơ sở thờ tự bỗng chốc biến thành nơi "buôn thần bán thánh" với sự xuất hiện của hàng loạt những dịch vụ cúng thuê, khấn thuê, thậm chí là lấy chầu; đi kèm là dịch vụ coi bói, xem tử vi, tướng số... Vào những ngày chính hội, không ít

nơi nghiêm chỉnh tăng phí và chơi bài, tăng cả giá vé gửi xe, dịch vụ ăn uống... Hòm công đức ở một số điểm thờ tự cũng được bố trí dày đặc một cách có chủ đích.

Những ngày này, nhức nhối nhất phải nói đến hoạt động cúng sao giải hạn được triển khai rầm rộ khiến các đền, chùa thường xuyên trong tình trạng quá tải. Hình ảnh chẳng còn xa lạ, ấy là cứ mỗi mùa dâng sao giải hạn, hàng nghìn người lại đổ về Tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội), ngồi chật kín từ sân tới lối đi, thậm chí ngồi trên ra và vỉa hè, lòng đường, sát tới tận thành case vượt Ngã Tư Sở để dự khóa lễ. Những sân chùa lớn như Quán Sứ, Một Cột... hay các chùa làng cũng chật kín người đến dâng ký dâng sao giải hạn. Dù vài năm gần đây, nhiều chức sắc Phật giáo đã lên tiếng khẳng định giáo lý nhà Phật không hề có chuyện tiến hành cúng sao giải hạn, giải trừ sao xấu. Nhưng trên thực tế, nhu cầu này của người dân chưa bao giờ hạ nhiệt mà trái lại đang có dấu hiệu tăng lên. Theo ghi nhận, môn đồ cúng giải trừ sao xấu, mỗi Phật tử đều phải nộp tiền, mức phí dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/người tùy từng chùa. Với những chùa lớn, số tiền thu về từ hoạt động này đương nhiên không nhỏ. Được tiêu trừ hạn xấu, đuổi rủi lấy may là mong muốn chính đáng của người dân. Song rõ ràng, mong muốn này đang bị đẩy lên thái quá đến mức cuồng tín, đi kèm là biểu hiện trục lợi của những cơ sở thờ tự. Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trịnh Thị Thủy, hậu quả của việc cúng sao giải hạn tràn lan không chỉ là sự tốn kém tiền của từ các gia đình mà còn dễ dẫn đến sự mất mát niềm tin và định hướng đúng đắn. TS Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định: Người ta chỉ có thể thực hiện cuộc sống yên lành, tốt đẹp bằng năng cao nhận thức và hành động đúng. Buồn thần bán thánh là việc làm của người lợi dụng đức tin, khó khăn trắc trở của con người trong cuộc sống để kiếm ăn, xưa đã có nay vẫn còn. Tuy nhiên, trong xã hội khoa học và tiến bộ, những hoạt động làm dụng không vì nét đẹp văn hóa đó cần được nhận diện và loại trừ. Nhiều chuyên gia văn hóa nêu ý kiến, đối với hoạt động cúng sao giải hạn tràn lan, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên có sự lên tiếng mạnh mẽ và chính thức để tuyên truyền cho Phật tử hiểu, đồng thời kêu gọi các cơ sở thờ tự không tiếp tục tiến hành hoạt động này.

Thời gian gần đây, để hạn chế những biểu hiện mê tín dị đoan, trục lợi trong những hình ảnh phản cảm trong lễ hội, ngành văn hóa - du lịch đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý và tổ chức. Một số lễ hội là điểm nóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố đã được khoanh vùng, mang ra nghiên cứu, mổ xẻ để tìm giải pháp trừ diệt giải quyết. Công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau lễ hội được đẩy mạnh. Nhờ đó, nhiều hành vi phản cảm thường thấy như đốt tiền lễ thu chênh lệch, đặt tiền giọt dầu không đúng nơi quy định, chèo kéo, hét giá, rút que thẻ... nhìn chung đã giảm. Đặc biệt, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội có hiệu lực đã trở thành hành lang pháp lý để hoạt động lễ hội đi vào khuôn khổ. Đơn cử, quyết định dừng hoạt động đánh phết trong hội phết Hiến Quan do không bảo đảm được an ninh, an toàn là một quyết định có trách nhiệm của đơn vị có thẩm quyền theo đúng tinh thần Nghị định. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận, đây chỉ là những giải pháp quản lý mang tính hành chính hóa tức thời, không thể chấm dứt hoạt động lễ hội về mặt bản chất. Muốn xóa bỏ tận gốc những lệch lạc, biến tướng trong lễ hội cần thay đổi nhận thức, hành vi của cộng đồng - chủ nhân, cũng là đối tượng thực hành lễ hội. Và giải pháp vừa cơ bản, vừa lâu dài không gì khác là phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục. Đã đến lúc, vấn đề giáo dục tâm linh, giáo dục cách ứng xử khi tham gia lễ hội, khi đến các cơ sở thờ tự cần được nghiên cứu để đưa vào giảng dạy trong nhà trường một cách có hệ thống. Chỉ khi thay đổi được những hành vi thô nhất theo hướng tích cực khi thực hành lễ hội mới mong thay đổi được diện mạo nói chung của lễ hội.

(theo nhandan.com.vn)



Người dân ngồi trên đoạn đường hàng trăm mét để dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội).

Diễn biến dịch tả lợn châu Phi

Diễn biến DTLCP tên tiếng Anh là African Swine Fever - ASF

1921: DTLCP xuất hiện tại Kenya, châu Phi

1957: DTLCP được phát hiện tại châu Âu

2007: Giữa châu Âu và châu Á tại quốc gia Georgia

2018 - 2019: Trung Quốc xuất hiện 105 ổ dịch tại 25 tỉnh.

Đến nay: 20 quốc gia báo cáo bệnh DTLCP

Tại Việt Nam, DTLCP phát hiện đầu tiên vào ngày 1-2-2019

Tổng cộng đã có hơn 1,08 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy trên toàn cầu

Tại Việt Nam: Tiêu hủy 200 con

Tại Trung Quốc: Tiêu hủy 980 nghìn con

Những triệu chứng bệnh

- Sốt cao (40,5 - 42°C)
- Da mau đỏ, ngứa và bung có thể kèm xanh tím
- Nhịp tim nhanh, viêm mắt, mũi, nôn, tiêu chảy
- Có triệu chứng thần kinh
- Chết trong vòng 1 đến 20 ngày
- Không ăn, hơi van đơng

Tính chất nguy hiểm

- Mọi loài lợn đều có nguy cơ nhiễm bệnh, tỷ lệ chết cao đến 100%
- Lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh
- Bệnh hiện không có thuốc chữa, chưa có vaccine phòng bệnh
- Dịch tả lợn châu Phi không lây sang người
- Đây là bệnh đặc chủng của lợn, không lây sang các động vật khác

Các biện pháp ngăn chặn

- Thường xuyên vệ sinh, phun thuốc sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh
- Mua con giống rõ nguồn gốc
- Không bán chạy lợn bệnh, lợn nghi bệnh
- Người tiêu dùng không nên lo sợ, không tẩy chay sản phẩm thịt lợn, chọn những sản phẩm có đủ truy xuất nguồn gốc xuất xứ
- Không mua bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn bệnh, nghi bị bệnh, các loại sản phẩm thịt nhiễm
- Không sử dụng thức ăn thừa, thức ăn tàn dư chứa qua xử lý nhiệt chín
- Không cho thương lái, phương tiện vào khu chường nuôi

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ảnh: Internet

THÔNG BÁO về việc thanh lý tài sản

Căn cứ công văn số: 270/MICCO-CĐVT, TKTTC của Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin ngày 28 tháng 01 năm 2019 về việc thanh lý tài sản cố định;

Giám đốc Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO thông báo tới toàn thể CBCNV trong Công ty và các tổ chức (cá nhân) có nhu cầu muốn xe ô tô Kamaz 14N-8401, thông tin cụ thể như sau:

I. Sơ lược lý lịch tài sản:

- Tên tài sản: Xe ô tô Kamaz 53215
- Biển số 14N-8401
- Nước SX: Nga-VN
- Công suất: 240 CV
- Trọng tải: 10 tấn
- Năm đưa vào sử dụng: 2002.

II. Hình thức thanh lý:

Công ty sẽ tổ chức bán thanh lý theo hình thức chào giá cạnh tranh thông qua bộ giá kín với giá khởi điểm là: 70.000.000 (Bảy mươi triệu đồng chẵn). Giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Thời gian đấu giá vào 09 giờ 00 phút ngày 05 tháng 3 năm 2019 tại hội trường Nhà máy sản xuất Amon Nitrat - Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO.

Các tổ chức (cá nhân) có nhu cầu mua xe ô tô Kamaz 14N-8401 vui lòng đến Nhà máy sản xuất Amon Nitrat làm thủ tục đăng ký đấu giá với Hội đồng thanh lý tài sản Công ty trước 09 giờ ngày 05 tháng 3 năm 2019.

Người trả giá cao nhất sẽ là người được mua xe ô tô Kamaz 14N-8401 trên.

Các cá nhân có nhu cầu mua mời đến xem xe ô tô Kamaz 14N-8401 bắt đầu từ ngày 25 tháng 02 năm 2019 đến 08 giờ 30 phút ngày 05 tháng 3 năm 2019.

Liên hệ trực tiếp để xem xe ô tô Kamaz 14N-8401:

- Người liên hệ: Ông Nguyễn An Tuấn - Chuyên viên Phòng Cơ điện.
- Điện thoại: 02276.511.119. Di động: 0904.075.568
- Trân trọng thông báo!

CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ THÁI BÌNH - MICCO